



10TH ASEAN UNIVERSITY GAMES '99

มร.0601.033/2542.941 [1/2]

OFFICE OF THE ORGANIZING COMMITTEE
SPORTS BUREAU OF RAMKHAMHAENG UNIVERSITY
2086 RAMKHAMHAENG ROAD, HUA-MARK
BANGKAPI, BANGKOK 10240, THAILAND
TEL.(662) 3192141, 3192142 TELEFAX (662) 3141563
http://www.ru.ac.th E-mail : boonyong@ram1.ru.ac.th



ฉบับที่ 256 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2542

รามคำแหงแถลงข่าว

ความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แถลงข่าวความพร้อมในการรับดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 10 หรือ "สยามเกมส์" เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2542 ณ ห้องสกายรูม โรงแรมเล็กซานเดอร์ หัวหมาก โดยมี รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ธีระ สุตะบุตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) และประธานสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ สมพอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ในฐานะประธานฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิดการแข่งขันฯ อ.สุชาติ กิจฉนะเสรี ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์ ในฐานะประธานฝ่ายสารสนเทศ รองศาสตราจารย์เจลิยว บุญยงค์ ผู้อำนวยการสำนักกีฬา ในฐานะรองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ สุวรรณเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดดังนี้

รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับควมไว้วางใจจากทบวงมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 10 ในฐานะตัวแทนของประเทศไทยจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2542 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เตรียมการโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและแบ่งฝ่ายจัดการแข่งขันรวม 11 ฝ่าย เปิดศูนย์ประสานงานกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 10 ปรับปรุง ซ่อมแซมสนามภายใน ม.ร. ทั้งหมดที่จะใช้เป็นสนามในการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมมากที่สุดในการเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้การแข่งขันครั้งนี้มีความสมบูรณ์ และยิ่งใหญ่สมกับเป็นการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ยิ่งกว่านั้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รศ.มานพ พราหมณโชติ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้มี 9 ประเทศที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน กัมพูชา เวียดนาม และลาว ส่วนพม่า ยังไม่แจ้งความจำนงเข้าร่วมการแข่งขัน

"ในฐานะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 10 เราจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี และความรักร่วมกันของนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าการเตรียมการต่าง ๆ ลุล่วงไปด้วยดี จนถึงขณะนี้รามคำแหงเชื่อมั่นว่า "สยามเกมส์" จะเป็นการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่และสามารถสร้างความประทับใจกับทุกหมู่คณะได้ตามเป้าหมายที่วางไว้"

รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ สมพงษ์ ในฐานะประธานฝ่ายพิธีเปิด - พิธีปิด การแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 10 กล่าวว่พิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันฯ ในวันที่ 1 และ 6 ธันวาคม 2542 จะจัดที่สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัยรามคำแหง นอกจากนี้จะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ ผู้ประสานงาน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งผู้สนใจเข้าชมที่สนามแล้ว มหาวิทยาลัยยังจัดให้มีการถ่ายทอดสด พิธีเปิดและพิธีปิดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี (ITV) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ ม.ร.เพื่อให้ชาติสมาชิก และประชากรโลกได้รับชมในแต่ละวัน โดยหากพลาดชมรายการถ่ายทอดสด ก็สามารถเลือกดูรายการต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ต ม.ร.ย้อนหลังได้ การจัดพิธีเปิด - ปิด “สยามเกมส์” ครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือจาก “ศุภักษร” หรือ **นายศุภวัฒน์ จงศิริ** ผู้มีประสบการณ์ในด้านการจัดพิธีเปิด - ปิดกีฬาระดับชาติมาแล้ว หลายรายการ เชื่อกันว่าพิธีเปิด - ปิดครั้งนี้จะยิ่งใหญ่และสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างแน่นอน

ประธานฝ่ายพิธีเปิด - ปิด กล่าวเพิ่มเติมว่าพิธีเปิด วันที่ 1 ธันวาคม 2542 มหาวิทยาลัยได้ ทำหนังสือเรียนเชิญ **ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย** นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ส่วนการแสดงชุดต่าง ๆ ใน พิธีเปิด - ปิดครั้งนี้ จะให้ผู้แสดงถึงเกือบ 2,000 คน โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษามหาวิทยาลัย - รามคำแหง นักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง นักเรียนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศเตรียมน้อมเกล้า นักเรียนโรงเรียนเทพศิลา นักเรียนโรงเรียนบางกะปิ และนักเรียนนายเรืออากาศ สำหรับไฮไลต์ในพิธีเปิด เป็นการแสดงชุด “รุ่งเรืองอารยธรรม” และการแสดงชุด “เกรียงไกรกังวาลก้อง” ในพิธีปิด

อ.สุชาติ ภิจณะเสรี ในฐานะประธานฝ่ายสารสนเทศกล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้เตรียมการ ในส่วนของการรายงานผลการแข่งขัน โดยใช้ระบบการสื่อสาร ที่ทันสมัยมาช่วยในการรายงานผลให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยจะมีคอมพิวเตอร์ประจำทุกสนาม ให้ผู้สื่อข่าวสนามส่งผลมายังส่วนกลางในทันที ที่การแข่งขันแต่ละโปรแกรมสิ้นสุดลง ฝ่ายรายงานผลจะได้เผยแพร่ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการแก่ผู้สื่อข่าว และเผยแพร่ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต ม.ร. WWW.ru.ac.th เพจเจอร์ : Easycall 1500 Hutchison 162 Paclink 1144 และ Phonelink 152

สำหรับเรื่องสถานที่พักของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ประสานงานชาวต่างประเทศ นั้น เป็นที่น่ายินดีว่มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากโรงแรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี โดยนักกีฬาจากต่างประเทศจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 และเข้าพักที่ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ทั้งหมด

อนึ่ง นอกจากการแถลงข่าวความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 10 แล้ว มหาวิทยาลัยยังจัดให้มีการประชุมชี้แจงและจับฉลากแบ่งสายกีฬาประเภททีม ได้แก่ ฟุตบอล และ วอลเลย์บอลด้วย

“มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามชมและให้กำลังใจกับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ครั้งนี้ด้วย”



ประชาสัมพันธ์ ม.ร.

ตึก เอ.ดี. 1 ชั้น 2